

**HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY**

(Tiếp theo trang 1)

dân cư. Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng 1/2.000 khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Liên Hà Thái được thực hiện theo quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình và các quy chuẩn quy phạm hiện hành. Trên cơ sở định hướng này, đơn vị tư vấn đã lập quy hoạch sử dụng đất; quy hoạch giao thông, san nền, hạ tầng kỹ thuật một cách đồng bộ kết nối hoàn chỉnh với hạ tầng kỹ thuật trong khu vực, tận dụng hiệu quả các công trình hạ tầng kỹ thuật đã triển khai; sẵn sàng tiếp nhận, thu hút các nhà đầu tư lớn, công nghệ tiên tiến, hiện đại.

Phát biểu thảo luận, góp ý kiến vào đồ án quy hoạch, các đại biểu đều cho rằng đây là khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ tổng hợp có quy mô lớn nhất trong các phân khu trong Khu kinh tế Thái Bình, nằm ở vị trí đặc địa về giao thông đường bộ và đường thủy, tiếp giáp thị trấn Diêm Điền, gần thành phố Hải Phòng, có tuyến đường bộ ven biển, quốc lộ 37, quốc lộ 39, đường tỉnh 456 đi qua..., để nghị đơn vị tư vấn khi lập quy hoạch phải bảo đảm hài hòa với các quy hoạch phân khu trong Khu kinh tế. Khi quy hoạch công nghiệp phải đặc biệt coi trọng bảo vệ môi trường, giữ được cảnh quan tự nhiên. Riêng các khu tái định cư phải quy hoạch trở thành khu đô thị, gồm cả khu nhà ở thương mại và nhà ở xã hội, được quy hoạch đồng bộ, hiện đại, khai thác tối đa lợi thế bám các trục đường giao thông kết nối và lợi thế về tự nhiên của khu vực; đồng thời, phát huy hết nguồn lực từ đất tại khu vực này tạo nguồn đầu tư cho phát triển.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cảm ơn nhà tài trợ và đơn vị tư vấn đã nghiên cứu để xuất quy hoạch phân khu xây dựng 1/2.000 khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Liên Hà Thái. Khi quy hoạch cần xác định rõ đây là khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ tổng hợp trên tinh thần ưu tiên tối đa cho phát triển công nghiệp đồng thời bố trí quy đất dự trữ hợp lý dành cho đô thị và dịch vụ, nhất là dịch vụ logistics. Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh cùng nhà tài trợ, đơn vị tư vấn khi lập quy hoạch phân khu phải quán triệt, thực hiện nghiêm túc 5 nguyên tắc chỉ đạo theo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại kỳ họp ngày 28/2/2020. Đó là tuân thủ quy hoạch chung xây dựng Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tôn trọng quy hoạch hệ thống giao thông kết nối: tuyến đường bộ ven biển, quốc lộ 39, quốc lộ 37, các đường tỉnh 456, 459, riêng tuyến đường bộ ven biển phải xác định huyết mạch không chỉ trong phân khu, trong Khu kinh tế mà còn là tuyến giao thông đối ngoại kết nối Thái Bình với các tỉnh khu vực duyên hải Bắc Bộ; quy mô tuyến đường bộ ven biển trong phân khu này cũng phải được xác định bởi những dự án trước đó. Quy hoạch phân khu này không được mâu thuẫn với quy hoạch các phân khu liên kế và đặc biệt phải khai thác tối đa các lợi thế về tự nhiên sẵn có, lợi thế về mặt xã hội mà trong tương lai chúng ta tạo ra để bố trí xác định tính chất từng

khu trong khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ. Quy hoạch cũng tính toán để vừa phải khai thác được hạ tầng hiện có về giao thông, tuyến đê biển, các công trình thủy lợi hiện có nhưng vừa phải tư duy phát triển hạ tầng trong tương lai để khai thác, sử dụng triệt để quỹ đất nghiên cứu lập quy hoạch. Định hướng quy hoạch phát triển công nghiệp phải tuân thủ nguyên tắc ưu tiên những ngành công nghiệp công nghệ cao, hiện đại, ít gây ô nhiễm môi trường.

Từ 5 nguyên tắc nêu trên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị nhà tài trợ, đơn vị tư vấn xác định đây là khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ tổng hợp, trong đó ưu tiên tối đa cho công nghiệp, dành tỷ lệ đất ở những vị trí thích hợp cho đô thị và dịch vụ. Khu vực phát triển dịch vụ bám các trục giao thông, các tuyến sông. Khu vực xây dựng nhà ở cũng phải quy hoạch là các khu đô thị hiện đại, thuận tiện về giao thông; bố trí một phần đất dự trữ ven đường giao thông, ven sông. Phát triển công nghiệp phải là những ngành công nghiệp công nghệ cao, ít gây ô nhiễm môi trường, không thu hút ngành dệt may, da giày vào khu vực này. Hạ tầng giao thông kết nối của nội khối với các tuyến giao thông đối ngoại cần được nghiên cứu đồng bộ ven biển phải xác định thời kiểm soát chặt chẽ và xử lý triệt để nước thải công nghiệp để không ảnh hưởng đến khu dân cư và giữ môi trường trong lành. Chú trọng quy hoạch thu hút những đơn vị lớn vào đầu tư cung cấp nước sạch cho toàn bộ khu vực. Tôn trọng hệ

thống đê biển, hệ thống thủy lợi hiện có, tránh tạo xung đột về quy hoạch trong giai đoạn này. Khu tái định cư cần nghiên cứu quy hoạch theo hướng kết hợp tái định cư với lấp đầy các khu đô thị. Đối với 68ha đất của nhà đầu tư Vina Space đã được tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư vào khu vực này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh, các ngành liên quan làm việc với nhà đầu tư và yêu cầu nhà đầu tư thực hiện theo đúng tinh thần kết luận của hội nghị hôm nay để điều chỉnh hướng đầu tư phù hợp với các nguyên tắc đề ra.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại hội nghị, khẩn trương bổ sung, hoàn thiện đồ án quy hoạch, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo xây dựng Khu kinh tế Thái Bình, làm căn cứ triển khai các bước tiếp theo.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, cho ý kiến vào các phim tài liệu phát sóng nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh Nam, Đà Nẵng và Truyền hình Thái Bình. Qua xem nội dung các phim, ý kiến của các đại biểu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá è kíp làm phim có sự đầu tư công phu, kỹ lưỡng, kết cấu các phim đẹp, cơ bản bao quát được quá trình hình thành, phát triển của mảnh đất và con người Thái Bình. Mặc dù đây là bộ phim phát sóng nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh nhưng

nội dung cần thể hiện những nét nổi bật về văn hóa, văn hiến, lịch sử, truyền thống yêu nước, cách mạng của mảnh đất và con người Thái Bình qua chiều dài hàng nghìn năm lịch sử. Cần chọn giọng đọc lời bình trầm hùng hơn, chọn nhạc trong phim phù hợp hơn. Trong phim cần kết hợp sử dụng hài hòa hình ảnh đó với hình ảnh các di tích lịch sử, các công trình văn hóa của tỉnh để làm nổi bật những nét đặc trưng riêng có của mảnh đất và con người Thái Bình, công lao, đóng góp to lớn của các anh hùng hào kiệt, những người con ưu tú của Thái Bình trong quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc; thay một số hình ảnh trong phim cho phù hợp; bổ sung, cập nhật kịp thời các số liệu hiện tại, đồng thời bổ sung thêm hình ảnh về các dự án, nhà máy hiện đại, các công trình giao thông kết nối, kết quả nổi bật về phát huy dân chủ trong xây dựng nông thôn mới để làm nổi bật sự phát triển năng động của tỉnh Thái Bình hiện nay...

Tại kỳ họp ngày 6/3/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận một số nội dung về công tác cán bộ và quyết nghị:

1. Đồng ý điều động đồng chí Nguyễn Mạnh Khương, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đến nhận công tác tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, để bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
  2. Đồng ý điều động đồng chí Trần Thị Thuoa, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh đến nhận công tác tại cơ quan Báo Thái Bình và bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Biên tập Báo Thái Bình.
- Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn thảo luận, thống nhất một số chủ trương về công tác cán bộ.

**CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH...**

(Tiếp theo trang 1)

đô thị văn minh, xây dựng gia đình hạnh phúc. Đồng chí mong muốn thời gian tới chi em tiếp tục tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng đô thị văn minh, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là tập trung phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm sức khỏe, tinh mạng của người dân; đồng thời, các cấp hội và phụ nữ toàn tỉnh nỗ lực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tháo gỡ, giúp đỡ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh giảm bớt khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Các cấp hội cũng tích cực tham gia với cấp ủy, chính quyền cùng cấp tổ chức tập thể đại hội đảng bộ minh thể thống nhất Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 187 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tham mưu cấp ủy cùng cấp cơ cấu cấp ủy nhiệm kỳ tới đạt tỷ lệ nữ từ 15% trở lên.

Thay mặt cán bộ, hội viên, phụ nữ toàn tỉnh, lãnh đạo Hội LHPN tỉnh cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo kịp thời các hoạt động và phong trào của hội. Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chỉ đạo các cấp hội tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua, góp phần cùng các cấp, các ngành hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đề ra.

**NỮ CÔNG CÁC CƠ QUAN TỈNH ỦY...**

(Tiếp theo trang 1)

các hoạt động an sinh xã hội, phòng, chống các tệ nạn xã hội. Hàng năm, 100% nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan Tỉnh ủy đạt danh hiệu "Hai giỏi" cấp cơ sở, 40% đạt danh hiệu "Hai giỏi" cấp trên cơ sở. Thông qua phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" và các phong trào thi đua khác, nhiều tập thể nữ và cá nhân nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan Tỉnh ủy đã lập thành tích xuất sắc, được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã ôn lại lịch sử ngày Quốc tế Phụ nữ và truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Thái Bình qua các thời kỳ.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy gửi lời chúc mừng tới dịp nhất đến toàn thể đại biểu, nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan Tỉnh ủy; chúc chị em đón ngày Quốc tế Phụ nữ vui vẻ, luôn mạnh khỏe, tươi trẻ, tự tin, thành công, hạnh phúc trong công việc và cuộc sống. Khẳng định vai trò và ghi nhận sự đóng góp của nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cho các cơ quan, đơn vị nói riêng, cho tỉnh nói chung và mỗi gia đình trong thời gian qua, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy mong muốn phụ nữ các cơ quan, đơn vị luôn tự tin, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn với chất lượng ngày càng cao, là hậu phương vững chắc trong gia đình; hỗ trợ, đồng viên, tạo điều kiện cho nhau cùng tiến bộ và phát triển...

Tại hội nghị, Ban Nữ công các cơ quan Tỉnh ủy đã tuyên dương nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiêu biểu trong phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" và nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

**KIỆN TOÀN CHỨC DANH CHỦ TỊCH LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH NHIỆM KỲ 2015 - 2020**

Liên minh Hợp tác xã tỉnh vừa tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh lần thứ XI, khóa V, nhiệm kỳ 2015 - 2020 kiện toàn chức danh Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 và triển khai một số nhiệm vụ chuẩn bị Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã triển khai Thông báo số 884-TB/TU ngày 20/2/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc giới thiệu nhân sự để bầu giữ chức vụ Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trên cơ sở đó,

Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh tiến hành biểu quyết, kết quả 100% đại biểu tín nhiệm bầu chức danh Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 từ nguồn nhân sự do Ban Thường vụ Tỉnh ủy giới thiệu.

Hội nghị đã cho ý kiến về kế hoạch tổ chức Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, dự kiến tổ chức vào tháng 6/2020 trên cơ sở đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, coi trọng chất lượng, an toàn, tiết kiệm.

**LUU NGÂN**

**HƯNG HÀ PHẤN ĐẤU TỔNG THU TRÊN ĐỊA BÀN ĐẠT HƠN 337 TỶ ĐỒNG**

Để hoàn thành dự toán HĐND huyện Hưng Hà giao năm 2020 với tổng thu 337,725 tỷ đồng, ngay từ đầu năm, Chi cục Thuế huyện Hưng Hà đã tổ chức ra quân thu thuế với mục tiêu khai thác tối đa nguồn thu trên địa bàn, hạn chế tối đa nợ đọng thuế, phí và lệ phí. Bên cạnh đó, Chi cục Thuế huyện Hưng Hà còn đẩy mạnh rà soát hộ kinh doanh đủ điều kiện để đưa vào diện quản lý thu; thường xuyên để xuất với Ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước huyện về các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện mục tiêu dự toán được giao; tăng cường quản lý thuế hoạt động xây dựng cơ bản trên địa bàn và hoạt động kinh doanh, xây dựng vắng lại;

đồng thời, tuân thủ nghiêm túc quy trình quản lý thuế theo chức năng của từng bộ phận.

Triển khai có hiệu quả các giải pháp, đến hết tháng 1/2020, tổng thu ngân sách do Chi cục Thuế huyện Hưng Hà thực hiện đạt 46,176 tỷ đồng, đạt 13,7% dự toán HĐND huyện giao. Nếu trừ tiền sử dụng đất, tổng thu từ thuế, phí và thu khác trên địa bàn huyện Hưng Hà đạt 23,662 tỷ đồng, đạt 21% dự toán HĐND huyện giao, trong đó có nhiều chỉ tiêu thu đạt tỷ lệ cao so với dự toán như: thu thuế công thương nghiệp dịch vụ ngoài quốc doanh đạt 32,5% dự toán với tổng thu đạt 19,774 tỷ đồng, thu phí và lệ phí đạt 19,7% dự toán với tổng thu đạt 638 triệu đồng...

**MINH HƯƠNG**

**PHỤ NỮ THÁI THUY Tham gia tiết kiệm hơn 40,9 tỷ đồng**

Thời gian qua, hội viên phụ nữ huyện Thái Thụy đã tích cực tham gia phong trào "Phụ nữ Thái Bình làm theo Bác, thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững". Toàn huyện đã vận động 39.491 cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia tiết kiệm dưới các hình thức được gần 40,9 tỷ đồng. Trong đó, tiết kiệm tại chi, tổ phụ nữ và từ nguồn quỹ hội hơn 12,18 tỷ đồng; theo tổ, nhóm phụ nữ tiết kiệm tín dụng hơn 18,5 tỷ đồng; theo các chương

trình, dự án, tổ chức tài chính vi mô của hội phụ nữ hơn 3,59 tỷ đồng; theo tổ tiết kiệm và vay vốn tại ngân hàng chính sách xã hội hơn 5,78 tỷ đồng; theo dự án nước sạch của tỉnh hơn 813 triệu đồng. Các cơ sở hội đã sử dụng nguồn tiết kiệm tại chi hội, tổ phụ nữ giúp 1.491 hội viên nghèo, hội viên khó khăn đột xuất được vay để phát triển kinh tế. Tiêu biểu là hội liên hiệp phụ nữ các xã: Thái Phúc, Thái Thành, Thụy Tân, Thụy Bình.

**QUẢN PHƯƠNG**

**BAN NỮ CÔNG BÁO THÁI BÌNH**

**Tổng kết 5 năm phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"**

Chiều ngày 6/3, Ban Nữ công Báo Thái Bình tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm (2015 - 2020) phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2020) và 1980 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40 - 2020).

Ban Nữ công Báo Thái Bình hiện có 26 chi em. Thời gian qua, nữ cán bộ, viên chức, người lao động Báo Thái Bình không chỉ chủ động, sáng tạo trong công tác chuyên môn với năng suất, chất lượng, hiệu quả

cao mà còn tích cực học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. 5 năm qua đã có 21 tác phẩm báo chí do chi em thực hiện hoặc đồng thực hiện đạt giải thưởng cao tại các giải báo chí quốc gia và toàn quốc. Các chi cũng thực hiện tốt thiên chức làm vợ, làm mẹ, làm dâu trong gia đình. Nhiều chi hoàn cảnh gia đình khó khăn song đã nỗ lực vươn lên, làm chỗ dựa cho các thành viên trong gia đình và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chi em cơ quan Báo Thái

Bình cũng tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

Tại hội nghị, các đại biểu đã ôn lại lịch sử ngày Quốc tế Phụ nữ và truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Thái Bình qua các thời kỳ.

Nhân dịp này, Ban Nữ công Báo Thái Bình đã biểu dương nữ cán bộ, viên chức tiêu biểu trong phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"; phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thông tin về tình hình dịch Covid-19, hướng dẫn cách phòng, chống dịch Covid-19 như: rửa tay, sử dụng khẩu trang đúng cách... và tặng quà là dung dịch rửa tay, bình nước cá nhân cho nữ cán bộ, viên chức, người lao động trong cơ quan.

**PHƯƠNG CHI - ĐÀO QUYÊN**

**2 tháng xử lý 271 trường hợp vi phạm nồng độ cồn**

Thực hiện Nghị định số 100/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, từ ngày 1/1/2020 đến ngày 29/2/2020, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) và công an các huyện, thành phố đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 271 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Trong đó, 153 trường hợp vi phạm chưa vượt quá 0,25miligam/1 lít khí thở; 57 trường hợp vi phạm vượt quá 0,25miligam đến 0,4miligam/1 lít khí thở; 58 trường hợp vi phạm vượt quá 0,4miligam/1 lít khí thở; 3 trường hợp không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn. Xử phạt hành chính và nộp Kho bạc Nhà nước hơn 1,7 tỷ đồng; tước 214 giấy phép lái xe; tạm giữ 271 phương tiện các loại.

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) và công an các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có nồng độ



Lực lượng cảnh sát giao thông, Công an huyện Quỳnh Phụ kiểm tra nồng độ cồn người tham gia giao thông.

cồn. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ thực hiện các biện pháp bảo hộ cá nhân và tuân thủ các hướng dẫn của ngành Y tế về phòng, chống các bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là dịch Covid-19 như đeo khẩu trang, sử dụng găng

tay, sát khuẩn thiết bị, công cụ hỗ trợ; không dùng phổ thủ chung mà dùng ống thổi riêng cho từng người khi đi kiểm tra nồng độ cồn để bảo đảm an toàn cho bản thân và người dân.

**PHẠM HƯNG**

**Bắt Phó Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh**

Ngày 6/3, Công an tỉnh Thái Bình cho biết: Sau thời gian điều tra, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Phan Kế Toại, sinh năm 1962, trú tại phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, hiện là bác sĩ chuyên khoa II, Phó Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình

để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội nhận hối lộ, quy định tại Điều 354, Bộ luật Hình sự. Cùng với thực hiện lệnh bắt tạm giam, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh cũng đã truy tử phương Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, hiện là bác sĩ chuyên khoa II, Phó Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình đã bị

cơ quan chức năng phát hiện vào cuối năm 2019.

Trước đó, vào trung tuần tháng 12/2019, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội danh môi giới và nhận hối lộ. Hiện Công an tỉnh đang chỉ đạo Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục điều tra mở rộng vụ án theo quy định của pháp luật.

**P.V**

**THÔNG BÁO TIN TRÚNG THƯỜNG XỔ SỐ MIỀN BẮC**

Bộ 15 vé giải Đặc biệt xổ số miền Bắc  
Trị giá 3 tỷ 240 triệu đồng  
Số trúng thường: 52991

Mở thưởng ngày 05 tháng 3 năm 2020

Đã ra thường tại Thái Bình. Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình thông báo tới toàn thể quý khách hàng và chúc mừng quý khách hàng đã may mắn trúng thưởng. Kính mời khách hàng đến phòng xổ số các huyện hoặc Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình tại: Số 03, phố Quang Trung, thành phố Thái Bình để đăng ký lĩnh thưởng.

Công ty trả thưởng nhanh gọn, đầy đủ.  
Mọi thông tin cá nhân được bảo đảm bí mật khi khách hàng có yêu cầu.

**CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÁI BÌNH**

**THÔNG BÁO BÁN ĐẦU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CHĂN NUÔI THÁI BÌNH**

**DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH SỞ HỮU**

**1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CHĂN NUÔI THÁI BÌNH**  
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 16, Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình  
- Ngành nghề kinh doanh chính: Chăn nuôi lợn, sản xuất tinh dịch lợn,...

**2. Vốn điều lệ của Công ty: 5.550.000.000 đồng.**

**3. Cổ phần chào bán thông qua đấu giá:**  
- Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông  
- Số lượng cổ phần chào bán: 315.000 cổ phần  
- Mệnh giá cổ phần chào bán: 10.000 đồng/cổ phần  
- Giá khởi điểm: 28.026 đồng/cổ phần

**4. Tổ chức bán đầu giá:** Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia  
Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà CDC, số 25 Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

**5. Thời gian cung cấp bản Công bố thông tin, Đơn đăng ký đầu giá:**  
- Địa điểm: Tại CTCP Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia  
- Từ 8h30' ngày 09/03/2020 đến chậm nhất 16h00' ngày 23/03/2020 (sáng từ 08h30' đến 11h45'; chiều từ 13h00' đến 17h00', các ngày làm việc)

**6. Thời gian nộp đơn đăng ký và tiền đặt cọc:** Từ 8h30' ngày 09/03/2020 đến chậm nhất 16h00' ngày 23/03/2020 (Sáng từ 08h30' đến 11h45'; chiều từ 13h00' đến 17h00', các ngày làm việc)

**7. Thời gian nộp Phiếu tham dự đấu giá:**  
- Bộ trực tiếp vào hôm phiếu hoặc gửi qua bưu điện bảo đảm đến CTCP Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia: Chậm nhất 16h00' ngày 27/03/2020 (sáng từ 08h30 đến 11h45'; chiều từ 13h00' đến 17h00' các ngày làm việc);  
- Bộ trực tiếp vào hôm phiếu tại CTCP Giống Chăn nuôi Thái Bình: Từ 09h00' đến chậm nhất 09h30' ngày 30/03/2020.

**8. Thời gian và địa điểm tổ chức bán đầu giá:**  
- Thời gian: 09h30' ngày 30 tháng 03 năm 2020  
- Địa điểm: Công ty Cổ phần Giống Chăn nuôi Thái Bình  
- Địa chỉ: Số 16, đường Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình  
Mọi thông tin tham khảo tại website: <http://www.irs.com.vn/tin-dau-gia>